

แผนสันติภาพใน ซีเรีย

ดร.ฟารุก มะหะหมัด
ศูนย์อิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เมืองหลวง ดามัสกัส เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเมืองหนึ่งของโลก อารยธรรมอาหรับที่น่าหลงใหล เป็นมรดกแห่งประวัติศาสตร์ที่หาดูได้ยาก มีความสวยงามที่ไม่ต่างอะไรกับ อารยธรรมเมโสโปเตเมีย,บาบิโลน ในอิรัก แต่มันกำลังจะถูกทำลาย

ประเทศที่มีระบบการปกครองแบบไม่เป็นประชาธิปไตย แต่โดยแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมอัตลักษณ์ของประเทศอำนาจทั้งหมดอยู่ในมือของ ประธานาธิบดี คล้ายกับการรวบอำนาจ แต่ซีเรียยังคงมีการเลือกตั้งกันทุกๆสี่ปี พรรคบาทยังคงถืออำนาจใหญ่ที่สุด โดยถูกนำเสนอขึ้น ในปี 1973 การปกครองของซีเรีย เป็นไปในลักษณะประชาธิปไตยสังคมนิยม

นับตั้งแต่เหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศซีเรีย เส้นทางสู่ประชาธิปไตย ที่ประเทศมหาอำนาจองค์กรระหว่างประเทศใช้ความพยายามให้เกิดขึ้น แม้ว่าเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างทหารฝ่ายรัฐบาลกับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธ เป็นเรื่องที่น่าสลดใจกับเหตุการณ์ สิ่งที่ต้องการสหประชาชาติ United Nation นโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขบวนการสันติภาพที่จะให้มีขึ้น รัฐบาลซีเรียให้ความร่วมมือ ยอมรับกองกำลัง นานาชาติ UN peacekeeper เข้าไปประจำการในเขตพื้นที่ของประเทศ อาจจะภายในเดือน พฤษภาคม การเจรจันระหว่าง รัฐบาล กับกลุ่มต่อต้านเพื่อแนวทางสันติวิธี Good office เพื่อหวังว่าจะหยุดเหตุการณ์นองเลือด

ถึงแม้ว่าแกนนำกลุ่มต่อต้านในต่างแดน ที่พำนักอยู่ใน ตุรกี ฝรั่งเศส จะไม่ให้การยอมรับ โดยต้องการให้โค่นอำนาจผู้นำซีเรีย นาย บาชาร์ อัล อัสซาด อาจจะเป็นตัวบ่อนทำลาย แผนการสันติภาพที่ กำลังจะมีขึ้น การใช้กองกำลังนานาชาติเป็นเหตุผลที่สหประชาชาติมักจะเป็นที่นิยม กับเหตุการณ์ ความขัดแย้งหรือสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้น หลายพื้นที่ในโลก ภายหลังจากเฟื่องเหตุการณ์ เพื่อรอถึงช่วงเวลาให้เกิดความเหมาะสมที่สุด หากฝ่ายใดลงละเมิด ใช้กำลังทหาร ก็จะมีมาตรการขั้นต่อไป จากข้อมูลผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ภายในประเทศ ประชาชนเสียชีวิต ประมาณ 6,000 ราย โดยส่วนใหญ่เสียชีวิตจากกลุ่มต่อต้านรัฐบาลที่ด้อยประสิทธิภาพในการใช้อาวุธสงคราม และอีก 2,000 ราย เสียชีวิตจากการสู้รบกองกำลังของทั้งสองฝ่าย



คำยืนยันของรัฐบาลซีเรียว่ากลุ่มต่อต้านที่ยึดพื้นที่ในหลายๆเมืองมีหลักฐานที่แสดงว่ามีการให้ความช่วยเหลือจาก ฝรั่งเศส ตุรกี อเมริกา ในส่วนของตุรกีให้การช่วยเหลือกลุ่มผู้ลี้ภัยการเมืองจากซีเรียอีกด้วย ยังไม่รวมประเทศอาหรับบางประเทศที่ให้การสนับสนุนทางการเงิน อย่าง ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ เกี่ยวกับ องค์การ สันนิบาตชาติอาหรับ ที่เป็นพันธมิตรกับชาติตะวันตกเป็นอย่างดี เหล่าบรรดาถูกจอก ตะวันตก ที่ต้องการ ทำลาย สร้างความขัดแย้งในซีเรียนั้นจะนำมาซึ่งจุดเปลี่ยนที่สำคัญของโลกอาหรับซีเรียยังคงเป็นชาติมุสลิมที่ยืนหยัดแข็งข้อกับตะวันตกมาจนถึงทุกวันนี้

ขบวนการสันติภาพภายใต้ อดีต เลขาธิการ สหประชาชาติ นาย โคฟี อานัน ที่กำลังเข้ามาแสดงบทบาท สร้างภาพลักษณ์ ทำตัวเป็นพ่อพระ แต่เหตุการณ์ในอาหรับหลายประเทศ ที่เกิดวิกฤติการณ์ที่ใกล้เคียงกันนั้น กลับไม่มีนโยบายใดๆ ทั้งสิ้น การเลือกปฏิบัติกับซีเรีย คงเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นมากที่สุดที่สถานะของ อานัน โดยมิได้นึกถึง เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ว่า ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับโลกอาหรับนั้น บางประเทศแทบจะไม่ได้ได้รับความเป็นธรรมอันใดเลย นาย โคฟี อานัน มีผลงานที่น่าชื่นชม หรือน่าประณามหลายกรณี เกี่ยวกับ ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะกรณีของสงครามในอิรัก กลุ่มคนระดับผู้นำการทำงานตามคำสั่ง ผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าในบางครั้งจุดยืนที่หนักแน่น ไม่มีให้เห็น ทำตัวเหมือนต้นข้าวที่เอนตามลม

แต่ในเรื่องทิศทางแห่งความสำเร็จของ นายโคฟี อานัน ประเด็นหลักคงจะต้องอยู่ที่ สหรัฐที่อาจจะชี้ชะตาเป็นเหมือนพลังอำนาจที่จะพยายามทำในสิ่งที่ตนเองต้องการแต่สิ่งที่สหรัฐฯเข้าใจได้เป็นอย่างดีว่าซีเรียคงไม่อาจจะยอมพ่ายแพ้ในเหตุการณ์แบบนี้ สิ่งที่เป็นเป้าหมายอันสูงสุดในภูมิภาคคืออิสราเอลคงจะพอใจเมื่อศัตรูของตนเองต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขาดเสถียรภาพและความมั่นคง

ฝ่ายใดกำลังเปลี่ยงพล้ำในสงครามกลางเมืองของซีเรีย การส่งกองกำลังของสหประชาชาติเข้าไปในครั้งนี้เพื่อพักยก? ด้วยเหตุผลส่วนลึกแล้วต้องการให้เหตุการณ์ในซีเรียเป็นไปตามเป้าประสงค์เช่นไร ส่งกองกำลังนานาชาติเข้าไปเพื่อที่ความต้องการขัดขวางการโจมตีของกองทัพซีเรีย หรือระงับเหตุการณ์นองเลือด การน้อมรับนโยบายของสหประชาชาติคงจะเป็นเหตุผลที่ดีของรัฐบาลซีเรีย ในส่วนของประเทศพันธมิตรระหว่าง จีนกับรัสเซียให้การสนับสนุนแผนสันติภาพของอดีตเลขาธิการสหประชาชาติ นาย โคฟี อันนัน เป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญเมื่อก่อนหน้ารัฐบาลรัสเซียใช้ความพยายามในการสร้างส่งคนเจรจาเกี่ยวกับ สันติภาพ ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่าย จีนและรัสเซีย คงจะมีอำนาจในการพูดจูงใจ และที่ผ่านมา เป็นเสมอเหมือนมิตรแท้ของซีเรียมาโดยตลอด

รัฐบาลซีเรียคงจะมั่นใจเกี่ยวกับการเฝ้าสังเกตการณ์ขององค์การ สหประชาชาติ กับ กลุ่มสันนิบาตชาติอาหรับ ที่มีการรายงานผลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งหมดภายในประเทศ แต่ยังมีบางเรื่องที่ว่าทางซีเรียยังไม่ให้ความไว้วางใจในเรื่องการให้ความช่วยเหลือกลุ่มต่อต้านจากต่างประเทศที่มีเงื่อนไข สิ่งที่ซีเรียต้องการคือ กองกำลัง Peacekeeper force เข้ามาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม สิ่งที่กองกำลังนานาชาติไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งคือ อย่าเกินเลยก้าวก้าวหรือการกระทำที่เกินควร อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศยามเมื่อเกิดวิกฤติหรือภัยคุกคามทุกรูปแบบ กำลังทหารคือสิ่งจำเป็นที่จะใช้ในการปกป้องอธิปไตย

หากจะมองถึงอดีตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกองกำลังเพื่อรักษาสันติภาพ สงครามกลางเมืองในโซมาเลีย ในภาพยนตร์เรื่อง Black hawk down ที่ทหารสหรัฐฯเข้าไปปิดล้อมสงครามกลางเมืองในโซมาเลีย การเข้าไปขัดขวางเมื่อฝ่ายที่ตนเองให้การสนับสนุนเกิดอาการเปลี่ยงพล้ำ เหตุผลที่รัฐบาลซีเรียต้องถูกตัดออกจากสมาชิกสันนิบาตชาติอาหรับ ซีเรียเคยให้การสนับสนุนเหล่าบรรดาประเทศสมาชิกเป็นอย่างดีที่ผ่านมา การยื่นข้ออยู่ในอำนาจคงไม่ใช่เหตุผลที่ต้องการ ของกลุ่มสันนิบาตชาติ อาหรับ แต่ด้วยความจริงของ ผู้นำซีเรียคนปัจจุบัน ที่มีสายเลือดผู้เป็นพ่อ ฮาฟิซ อัสซาด แบบเต็มตัว

ความขัดแย้งในซีเรีย เป็นภาพที่สะเทือนใจ มุสลิมทั่วโลก การเมืองที่ต้องรบราฆ่าฟันนั้นคงไม่ใช่เสน่ห์ที่น่าหลงใหล ภาพที่ปรากฏต่อสายตาการกระทำที่เหยียดหยามเกียรติที่น้องมุสลิมชาวซีเรีย (ของกุ่มคนที่มีอุดมคติทางการเมืองในแบบของตัวเอง ในส่วนลึกแล้วซีเรียเป็นอาหรับที่พยายามต่อต้านจะจักรวรรดินิยม ซึ่งอาจจะต่างกับประเทศเพื่อนบ้านอาหรับอื่นๆที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศตะวันตก

รัฐบาลซีเรียได้กล่าวว่าผู้นำระดับสูงของกลุ่มต่อต้านนั้นประจำการอยู่ที่เมือง อีสต์ลบูล ค่าใช้จ่ายในการทำสงครามต่อต้านรัฐบาลซีเรียมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1 ล้าน ดอลลาร์/ 5 วัน เป้าหมายคงไม่ใช่แค่โค่นอำนาจพรรค บาทธ ของซีเรียเท่านั้น แต่ต้องการที่จะสร้างความขัดแย้งภายในซีเรียรวม ไปถึงเรื่อง นิิกายศาสนา ยังไม่มีประเด็นในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองของประเทศซีเรีย แต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคือ พรรคการเมืองที่มีมากกว่าสองพรรค การร่างรัฐธรรมนูญที่เพิ่งเสร็จไปในเดือน มีนาคม แต่หลายอย่างก็ยังคงเหลือมล้ำเมื่อ สิ่งที่รัฐบาลต้องปกป้องอย่างแข็งแแกร่ง การได้รับแรงสนับสนุนจากภายนอกของรัฐบาลซีเรีย อย่างจีน กับ รัสเซีย ความพยายามเปลี่ยนแปลงการปกครองของตะวันตก จากที่ผ่านมา ตุนิเซีย อียิปต์ ลิเบีย ยังไม่เห็นเงาแห่งความสำเร็จ ยังคงใช้มาตรการฉุกเฉินควบคุมสถานการณ์อยู่ แต่ถึงอย่างไร พรรค บาทธของซีเรียก็ยังคงมีอำนาจเหนือกว่าเกี่ยวกับการเมืองในประเทศซีเรีย แม้บางครั้งหลายสิ่งพยายามลดความน่าเชื่อถือ

ซีเรียคือชาติอาหรับที่น่าชื่นชม ยกย่อง มีเกียรติประวัติที่น่ายกย่องถึงความกล้าหาญของกองทัพอากาศซีเรีย ในช่วงสงครามเลบานอน ในปี 1982 กองทัพอากาศซีเรีย ได้เข้าต่อสู้กับเครื่องบินรบของอิสราเอล Dogfight อย่างสมศักดิ์ศรี และในเวลานั้นเป็นสมรภูมिरบทางอากาศ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่ สงคราม เกาหลี ยังคงเป็นประเทศอาหรับที่มีชายแดนทางตอนเหนือติดกับอิสราเอลและยังไม่มีการทำสัญญาสันติภาพแต่ประการใด

อนาคตทางการเมืองของประเทศซีเรีย ยังไม่มีใครสามารถรับรู้ได้ แต่การสร้างปมปัญหา ตามแผนการ เพื่อให้สถานการณ์ยืดเยื้อออก **หรือให้มันวนวยอยู่อย่างนั้น**คงจะไม่สิ้นสุดได้ง่ายๆ ผลงานของ สหประชาชาติ เกี่ยวกับการสร้างสันติภาพ การปรองดอง หรือ กองกำลังรักษาสันติภาพที่จะมีขึ้นในซีเรีย หลายฝ่ายคงอยากให้เห็นเป็นไปในทิศทางที่ดี